

**SMT - ตัวเล็ก อาจจะไม่ตั้งใจ**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...**

ก็อย่างที่เคยกล่าว หากตลาดเป็นขาขึ้นจริงๆ เมื่อไหร่ ตลาด หรือนักลงทุน ก็จะต้องวิ่งเข้าหาหุ้นใหญ่ๆ หรือ หุ้นหลักๆ ที่เป็นหุ้นพื้นฐานดีๆ กันเสียมากกว่า... ส่วนหุ้นเล็กก็อาจจะเอาไว้เป็นทางเลือก คั่นเวลา เมื่อตลาดพักตัว เว้นเสียแต่ว่า หุ้นตัวเล็กๆ ตัวนั้น จะมีเรื่องของปัจจัยทางพื้นฐานที่มีแนวโน้มดี หรือไปกับเศรษฐกิจได้อย่างเด่นชัด ก็อาจจะได้ติดไปกับขบวนรถขาขึ้นนั้นๆ ด้วย แต่ปัญหาตอนนี้ ตลาดเป็นขาขึ้นจริงๆ หรือยัง... ถ้าเป็นแล้ว ก็ต้องตามอย่างว่า ถ้ายังไม่เป็น ก็คงต้องรอหรือ หาด่วนคั่นเวลาไปพลางๆ ก่อนเหมือนเดิม จากการขึ้นของตลาดในวันวาน เริ่มจะมีลู่ขึ้นขึ้นแล้วนะเนี่ย ไม่นั่นะ วันหนึ่งพุ่งนี้ อาจจะขึ้นมาทดสอบระดับ 1570-1575 หรือ ไปสูงกว่า 1577 ได้ไม่ยาก แล้วถ้าจะขึ้นไปยืนระดับ 1580 ได้มันคงเลย ก็ยังดีเหมือนกันนะ... และนั่น ก็จะเป็นสัญญาณ ที่จะบอกได้ว่า ตลาดมีโอกาส หรือ ความน่าจะเป็นสูง ที่จะจบขาลงไปเรียบร้อยแล้ว และเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างจริงจังต่อไป หรือ ก็อย่างที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่องว่า เรากำลังหาจุดจบของปลายคลื่น 4 ซึ่งถ้าตลาดขึ้น ทำสิ่งทีกล่าวมาได้อย่างเด็ดขาด ก็แปลว่าระดับ 1490+/- จะกลายเป็นปลายคลื่น 4 ไปแล้วนั้นเอง...และถ้าจะเป็นการขึ้นในคลื่น 5 จริงๆ นั้น รูปแบบของคลื่น 5 จะเป็นคลื่นที่ไร้เหตุผล จะขึ้นแรงๆ หรือ ขึ้นยาวๆ เลยก็ได้ทั้งนั้น จะยาวกว่าคลื่น 3 ก็ยังได้ เพราะตอนนี้ คลื่น 3 ไม่ได้เป็นคลื่นที่สั้นที่สุดอยู่แล้ว เพราะยาวกว่าคลื่น 1 อยู่นะ แต่ก็นั่นแหละ ไม่ว่าจะขึ้นแรง หรือ ขึ้นยาวยังไง โดยปกติแล้ว คลื่น 5 ก็มักจะไปได้สูงกว่า คลื่น 3 อยู่แล้ว

**ดูตามเกม...**

ก็อาจจะยังพอลุ้นได้อยู่ในหุ้นตัวเล็กๆ เพื่อรอเกมซัดๆ ของตลาดกันอีกหน่อย แต่ก็นะ หากจะเล่นหรือหาหนอย ก็ต้องเน้นเกมตีหัวเข้าบ้าน(ขึ้นแรงมาก ก็ขาย) ไว้ก่อนก็ดี

**แนวรับ : ... 4.80-4.74 เน้นตั้งไม้ต่ำกว่า 4.70 ไว้**

**เป้าหมาย : ... 5.20-5.30 หรือ อาจจะหวัง 5.6-5.8 ได้**

**Price Chart...(SMT)**



**ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค**

**กราฟราคาหุ้น SMT...** อ่านจากโครงสร้างการแกว่งตัวที่เป็นระยะสั้นแล้ว เราจะได้รูปแบบราคา ในเชิงบวกนะ เรียกว่า รูปแบบต่อเนื่อง แปลว่าขึ้นมาอย่างไร แล้วพักตัวเสร็จเรียบร้อย ก็จะขึ้นต่อไปได้อย่างเดิม... นั่นแหละ ได้เป้าหมาย ที่ระดับ 5.20-5.30 มาเป็นเป้าแรกก่อน หรือ ถ้าไปดูในโครงสร้างใหญ่ๆ ก็อาจจะเห็นแนวต้าน 5.60-5.80 หรือ ใกล้เคียง 6.00 ก็อาจจะมิลุ้นได้อยู่นะ เพียงแต่ระยะสั้น ต้องไม่ต่ำกว่า 4.70 ลงมาเสียก่อนพอ ยิ่งถ้าต่ำกว่า 4.60 ด้วยแล้วนั้น แปลว่า เราผิดทางเลย ยิ่งก็ต้องขาย หนีเอาตัวรอดไว้ก่อน ไม่เช่นนั้น อาจจะเกิดการเจ็บตัวหนักตามมาได้ หุ้นเล็กหุ้นกึ่งๆไร เวลาขึ้นก็จะขึ้นดี ๆ ได้ แต่เวลาลง ก็จะลงแบบร้ายสุด ๆ ได้นะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลทั่วไปที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเคี ซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน